

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงและโทรทัศนรัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.

พลเอก ชีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือต่อที่ประชุม โดยใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จากนั้น นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระและภายหลังจากที่ประชุมรับทราบตามเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระแล้ว ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ต่อมาเป็นวาระถามตอบกระทู้ถาม ซึ่งบรรจุในระเบียบวาระ ๕ กระทู้ ซึ่งประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารัฐมนตรีที่จะมาตอบชี้แจงกระทู้ถามที่ ๓.๒ และกระทู้ถามที่ ๓.๔ ดิถภัณฑ์ไม่สามารถมาตอบชี้แจงได้ จึงขอเลื่อนกระทู้ทั้ง ๒ ไปบรรจุในการประชุมครั้งต่อไป ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถาม ซึ่งรัฐมนตรีมาตอบชี้แจงในวันนี้ได้ โดยเริ่มจากกระทู้ถามที่ ๓.๕ เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ทั้งนี้ เจ้าของกระทู้ได้ถามว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้แรงงานสามารถพัฒนาและเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองอย่างไร เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้รวมถึงรัฐบาลจะสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินให้กับแรงงานอย่างไรบ้าง จากนั้น นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์ รมว. แรงงาน ผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับระบบแรงงานว่ามี ๒ ระบบ คือ แรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงานนอกระบบนั้น จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ากลุ่มแรก ทั้งนี้ รัฐบาลมีวิธีขึ้นค่าแรงแบบไตรภาคี คือมีคณะกรรมการที่มาจากนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล รวมถึงได้อธิบายถึงที่มาของค่าแรงขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ว่ามาจากการพิจารณาจากค่าครองชีพ โดยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะดำเนินการขึ้นเป็นระดับและจะทยอยขึ้นแต่ละจังหวัดตามความเหมาะสม ซึ่งจะยกกระดักที่ ๓๖ เพอร์เซ็นต์ โดยครั้งแรกขึ้น ๗ จังหวัด โดยลดภาษีนิติบุคคลให้กับบริษัทห้างร้านเป็นมาตรการตอบแทนเพื่อให้นายจ้างสามารถขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทห้างร้าน ดังกล่าว ส่วนการช่วยเหลือแรงงานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศนั้น รัฐบาลมีมาตรการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้และป้องกันการถูกหลอกลวง รวมทั้งให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อแรงงานที่ประสงค์ที่จะไปทำงานต่างประเทศด้วย ส่วนการสร้างวินัยให้กับแรงงานนั้น กระทรวงได้สร้างวินัย ๙ ข้อ เพื่อให้แรงงานนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดฝึกอบรมให้กับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

จากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วนเรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ตั้งถามโดย ส.ว. สมชาย แสวงการ โดยได้ถามถึงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของ กยน. มีการเตรียมการอย่างไรบ้างและมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่รับน้ำ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงการเตือนภัยและการเตือนข่าวสาร รัฐบาลจะมีการดำเนินการอย่างไร

ต่อจากนั้น นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัย ส่วนการเตรียมการนั้น ขณะนี้ได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมอีกระยะหนึ่ง

เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งจะมีมรสุมและไต้ฝุ่นเกิดขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากลาบิญา และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก โดยไทยจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมและไต้ฝุ่นมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการพร่องน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปล่อยน้ำแล้วประมาณ ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะระบายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีนและบางปะกง ซึ่งคาดว่าน้ำจะหมดภายในเดือนพฤศจิกายน ส่วนปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำนั้น ส่วนหนึ่งมาจากคูคลองที่ใช้เป็นคันกันน้ำและหมู่บ้านจัดสรรที่สร้างขวางทางน้ำ ซึ่งรัฐบาลจะแก้ไขโดยทำทางเบี่ยงน้ำและทำพื้นที่รับน้ำ สำหรับการทำให้ทางเบี่ยงน้ำจะสามารถลดปริมาณน้ำที่จะผ่านลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงจะใช้วิธีผันน้ำโดยจะสร้างเครื่องผันน้ำไว้รองรับ ทั้งนี้ รัฐมนตรี ปลัดประสพ ยืนยันว่าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปีนี้น่าจะได้ผลมากกว่าปีที่แล้ว

ส่วนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยที่อาศัยในพื้นที่รับน้ำนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปศึกษาเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องการเตือนภัยนั้น รัฐบาลจะได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาบูรณาการที่ศูนย์คลังข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรู้ข้อมูลทั้งของตนเองและหน่วยงานอื่นเพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน สำหรับมาตรการในการเตือนภัยนั้น ขณะนี้ได้วางแผนไว้ ๒๐ ขั้นตอน เพื่อสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ส.ว. สมชาย แสวงการ เจ้าของกระทู้ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินการโดยใช้ระบบทีวีพูลหรือเรดิโอพูล ด้วยในการเตือนภัยในอนาคต

สำหรับการถามตอบกระทู้ถามเรื่องสุดท้ายในวันนี้ คือ กระทู้ถามด่วน เรื่อง การขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งถามโดย ส.ว. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ ทั้งนี้ ผู้ตั้งถามกระทู้ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการแปรรูป ปตท. รวมถึงมีข้อสงสัยว่าการที่รัฐบาลจะซื้อขายหุ้น ปตท. นั้น จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งผู้ที่มาตอบชี้แจงกระทู้ คือนายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช. กระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายขายหุ้นและแปรรูป ปตท. ถึงแม้การแปรรูป ปตท. จะทำให้ได้กำไรมากขึ้นและสามารถลดหนี้สาธารณะได้ก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ

ภายหลังจบวาระการถามตอบกระทู้ถามแล้วที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบพันตำรวจเอก (พิเศษ) สมชาย ประยูรรัตน์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยพิจารณาตรวจสอบจากประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมตามที่คณะกรรมการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เสนอรายงาน ทั้งนี้การพิจารณาดังกล่าวกระทำโดยการประชุมลับ โดยใช้เวลาประมาณ ๒.๒๐ ชั่วโมง จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบ พันตำรวจเอก (พิเศษ) สมชาย ประยูรรัตน์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยคะแนน ๘๒ ต่อ ๕๐ คะแนน

ต่อจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภา ได้ตั้งกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้วุฒิสภาได้เสนอให้ตั้งกรรมาธิการสามัญ เพื่อพิจารณารายชื่อบุคคลดังกล่าว จำนวน ๒๕ คน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้องและได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว

จากนั้นเลขานุการวิปวุฒิสภาเสนอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมข้อ ๑๐๑ และ ๑๐๒ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้กรรมาธิการคณะดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบประวัติและความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลของผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา พ.ศ. ... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีหลักการในการเสนอชื่อ เพื่อให้มีสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านดนตรีคลาสสิกและเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะองค์อุปถัมภ์องค์การดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ก็ได้นำเสนอรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย โดยกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าควรเพิ่มบทนิยาม ดนตรีคลาสสิกเพื่อให้มีความหมายชัดเจน แก้อ้อ ความในมาตรา ๖ โดยเพิ่มคำว่าคลาสสิกและขอให้สถาบันที่จะมีการจัดตั้งใหม่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ นี้ ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยและกรรมาธิการการศาสนาฯ เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวในวาระแรกโดยมีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยสมาชิกมีข้อสังเกตที่หลากหลาย เช่น คุณสมบัติของอธิการบดี ความเหมาะสมที่จัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ ส.ว. บางท่านก็ยังเป็นห่วงในเรื่องจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันว่าอาจมีไม่มาก ดังนั้นจึงควรสร้างนักดนตรีเพื่อการส่งออกเป็นนักดนตรีอาชีพที่สามารถแสดงร่วมกับวงดนตรีคลาสสิกของต่างประเทศได้ ส.ว. บางท่านก็ยังมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงแยกตัวออกมาตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแทนที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีคณะดุริยางคศาสตร์อยู่แล้ว

ซึ่งจะทำให้ประหยัดทั้งบุคลากรและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ฯลฯ ภายหลังจากได้อภิปรายแล้ว น.พ. สุรวุฒิ ควรสมบุรณ์ รมช. กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนรัฐบาลได้ตอบชี้แจงและได้มอบหมายให้ คุณหญิง ไชศรี ศรีอรุณ นายกสภาศิลปากร ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สลับกับการซักถามของสมาชิกวุฒิสภาที่ยังมีข้อข้องใจบางประการ เช่น ความเหมาะสมของโครงสร้างที่ใหญ่ แต่ต้องการความเข้มข้นในการผลิตนักดนตรีคลาสสิก รวมถึงความคุ้มค่าต่างๆ ภายหลังจากปิดอภิปรายแล้วในที่สุดที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติ ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

ประธานสั่งปิดประชุมเวลา ๑๘.๔๐ น.